
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þau koma fram í forsendum meirihluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar og vil í því samhengi nefna að á sl. ári innheimti ríkið 80 milljarða í 
umferðartengd gjöld og allt útlit fyrir að sú upphæð verði svipuða á þessu ári.

Ráðamenn bera því gjarnan við að hluti þeirra 80 milljarða sem innheimtast frá bifreiðaeigendum, sé 
varið í slysatengdan kostnað. - Ég mótmæli slíkum rökum, þar sem ökumenn og farþegar njóta 
slysatrygginga hjá tryggingafélögum sínum.

-Eru engin takmörk fyrir hversu langt á að seilast niður í vasa fátæks fólks á Íslandi?

Arndís R Magnúsdóttir


